



โจทย์ของนโยบายประเทศไทย ๔.๐ คือ การสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การที่นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจาก ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐในฐานะผู้ให้การสนับสนุน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่ต้องนำจุดเด่นด้านวิชาการ และวิจัย มาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมของประเทศให้เป็นจริงขึ้น

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ได้รับการขนานนามว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ” เป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้วยความพร้อม ทั้งทักษะวิชาชีพ และวิชาการจึงนับเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้า หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ตามเป้าหมายของนโยบายประเทศไทย ๔.๐

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สິงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง พระบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อำนวยพรให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการ และขอแสดงความยินดีไปยังครอบครัวของบัณฑิตทุกคน

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ความสำเร็จในการศึกษาเกิดขึ้นจากการที่ทุกท่านมีความเพียรในการศึกษาเล่าเรียนด้วยความมานะอดุสาหะ ศึกษาค้นคว้าในวิชาการแขนงต่าง ๆ จนครบถ้วนตามหลักสูตรของสถาบัน จนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สมควรกับการเป็นบัณฑิต

บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าสู่การมีสัมมาชีพอันกว้างขวาง โดยอาจเข้าทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ และบางส่วนที่มุ่งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าในการทำงาน นอกจากจะต้องใช้ทั้งความรู้และความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา มีความขยันหมั่นฝึกฝนทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย และเรียนรู้เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนและการงานในหน้าที่ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และที่สำคัญที่สุดจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยการประพฤติปฏิบัติตนเป็น ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมจะส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอนาคตอย่างแน่นอน

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก โปรดอำนวยการให้บัณฑิตใหม่ทุกท่าน ประสบความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัว การประกอบสัมมาชีพ และการศึกษาต่อ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

(หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสำคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้สังคมและประเทศชาติเป็นอันมาก การที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำวารสารราชมงคล ฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อมอบให้บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนั้น เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกคน ที่มีความมานะอุตสาหะ มุ่งมั่น ศึกษา เล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล ขอให้บัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษา ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ประสบความสุข ความสำเร็จในชีวิต

พลเอก

(สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกท่าน ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้

พระมหากษัตริย์คุณครั้งนี้ย่อมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านและยังความชื่นชมยินดีให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง และคณาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน และขอให้นำความรู้ ทักษะ ที่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางที่สร้างสรรค์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป พร้อมทั้งประพฤติตนเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน

ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปฏิบัติหน้าที่ จนประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดไป

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ความสำเร็จอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ย่อมเกิดจากความวิริยะ อุตสาหะ และความพากเพียรในการศึกษาของ บัณฑิตทุกท่าน รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นคุณประโยชน์ ซึ่งนำความปลื้มปิติยินดีมาสู่ ครอบครัว มิตรสหาย ตลอดจนจนถึงคณาจารย์ทุกท่าน

ปัจจุบันสังคมมีการเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขอให้บัณฑิตจงหมั่นศึกษาแสวงหา ความรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจ สังคมโลก สังคมอาเซียน และตระหนัก ถึงความรับผิดชอบต่อพื้นที่ในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือในเหตุภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ ด้วยการมี จิตอาสา ตลอดจนต้องเรียนรู้ ยอมรับในวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อ การทำงานและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านนับถือ โปรดดลบันดาลให้บัณฑิตทุกท่าน มีสุขภาพดี ประสบความสำเร็จ สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ไปสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ตนเอง และประเทศชาติสืบไป

(ดร.สุภัทร จำปาทอง)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา